

SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU จัดโครงการ “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ” สร้างแรงบันดาลใจปูทางสู่ผู้ประกอบการคุณภาพรุ่นใหม่



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ “BE YOUR OWN BOSS” สร้างแรงบันดาลใจ ปูทางสู่ผู้ประกอบการคุณภาพรุ่นใหม่ ณ ห้อง Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการ ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ “BE YOUR OWN BOSS” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจจะซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์อันจะเป็นการสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพ

ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้ในอนาคตและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมพัฒนาให้กับผู้ที่สนใจและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและความรู้ เป็นการยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคต มีความพร้อมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตนักบริหารและผู้ประกอบการคุณภาพนำไปสู่การตอบโจทย์การพัฒนาชาติ Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตด้วย

ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ พร้อมทั้งการออกบูธของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต่างๆและการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) มากกว่า 30 บูธ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และให้การต้อนรับ คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมงาน ต่อจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ธุรกิจแฟรนไชส์” โดย นายสิทธิชัย

ทรงอธิกมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแฟรนไชส์ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เริ่มต้นชีวิตการทำงานเพื่อพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่ง” โดย นายวีระกิตติ์ เจริญวิหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งหวังให้ผู้สนใจและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งถือเป็นการพัฒนานักศึกษาและผู้สนใจประกอบธุรกิจ เพื่อเข้าสู่วิชาชีพการบริหารธุรกิจในอนาคตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับภาคธุรกิจของไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360 อีเมลล์ : business@spu.ac.th

เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/fac/commarts/>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum>

หรือเยี่ยมชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ <https://www.youtube.com/user/spucommarts>